

Tiến độ và giải quyết vấn đề tại Tuần lễ khí hậu New York: Các tác nhân phi nhà nước định hình giai điệu cho COP29

Từ hơn 100 tỷ đô la hàng năm từ các công ty tiện ích lớn nhất thế giới để nâng cấp lưới điện, đến các báo cáo rằng các cam kết phát thải ròng bằng 0 giữa các công ty lớn đã tăng 20% trong 18 tháng và hoạt động tích cực của đối tác Chương trình Race to Zero, Tuần lễ khí hậu New York City 2024 đã chỉ ra rằng các doanh nghiệp, nhà đầu tư, thành phố, khu vực và xã hội dân sự tiếp tục huy động hành động đáng tin cậy về khí hậu.

Cơ hội và sự cấp thiết của việc tiếp tục hành động và đầu tư đó là những thông điệp chính của hai báo cáo được công bố tại Tuần lễ khí hậu New York (CWNYC), trong đó (i) báo cáo 'Mở rộng tài chính cho thiên nhiên ngay bây giờ: Cơ hội cho các nhà đầu tư tại Brazil và xa hơn nữa'. Báo cáo cho thấy nguồn cung ngày càng tăng của các cơ hội đầu tư và có thể vay vốn tại Brazil và các nền kinh tế đa dạng sinh học lớn khác, và (ii) báo cáo tóm tắt 'Toàn xã hội tập hợp để ủng hộ các kế hoạch khí hậu quốc gia mạnh mẽ', khuyến đại nhiều tiếng nói thực sự của nền kinh tế, nhấn mạnh tầm quan trọng của vòng tiếp theo về Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của các quốc gia như là công cụ mạnh mẽ để thu hút đầu tư.

Tại sự kiện ra mắt báo cáo 'Mở rộng tài chính cho thiên nhiên ngay bây giờ', Ngài Razan Khalifa Al Mubarak, Nhà vô địch cấp cao về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc cho COP28, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư vào thiên nhiên:

Biến đổi khí hậu đã và đã tác động đến một nửa dân số thế giới và những người dễ bị tổn thương nhất. Đầu tư vào thiên nhiên và các hoạt động nông nghiệp bền vững có thể mang lại những lợi ích đáng kể, hỗ trợ lẫn nhau cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư và xã hội.

Các nhà vô địch cấp cao về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc đã tham gia các cuộc thảo luận mạnh mẽ với người dân bản địa, các doanh nghiệp đang nỗ lực phục hồi và các công ty công nghiệp lớn để chia sẻ tiến trình, tìm hiểu cách định hình các NDC có thể đầu tư và củng cố nhu cầu cấp thiết về việc tiếp cận trực tiếp nguồn tài chính.

Để hỗ trợ hành động hướng tới quá trình chuyển đổi công bằng khỏi nhiên liệu hóa thạch, mở khóa tài chính khí hậu và phục hồi và bảo vệ thiên nhiên, các nhà vô địch đã triệu tập và tham dự một số sự kiện và cuộc thảo luận đưa các bên liên quan phi nhà nước lại với nhau cùng với các đại diện của chính phủ, đảm bảo hai nhóm này làm việc hiệu quả với nhau.

Đổi mới

Nhà vô địch cấp cao về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc cho COP29, Nigar Arpadarai, đã phát động hai chiến dịch chính: 'Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) chống chịu được khí hậu' và 'Những người tạo ra tác động'. Những người tạo ra tác động sẽ nêu bật các cá nhân và dự án đang cung cấp các giải pháp sáng tạo trong các lĩnh vực chính như năng lượng, giao thông, công nghiệp, sử dụng đất, vùng biển và ven biển, nước, khu định cư của con người và giảm phát thải khí nhà kính. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ chống chịu được khí hậu liên quan đến nhiều đối tác cùng nhau làm việc để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận các nguồn lực mà họ cần để thực hiện hành động có ý nghĩa về khí hậu. Bà Arpadarai nhấn mạnh vai trò quan trọng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tạo việc làm và phải đưa vào quá trình chuyển đổi khí hậu.

Hiện tại, các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 90% doanh nghiệp và hơn 50% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu và lượng khí thải nhà kính, đồng thời cung cấp 70% việc làm toàn cầu.

Thiên nhiên là trọng tâm của các cuộc thảo luận

Thiên nhiên là chìa khóa cho kết quả tại COP 28 và vẫn là chủ đề chính trong chương trình nghị sự tại CWCNYC. Ngài Razan Al Mubarak, Nigar Arpadarai và các Chủ tịch COP28, COP29 và COP30 đã tổ chức các sự kiện để khám phá sự tích hợp của các giải pháp khí hậu và thiên nhiên trong các hệ thống chăm sóc sức khỏe, cải thiện khả năng tiếp cận tài chính khí hậu cho người dân bản địa và thúc đẩy hành động kinh doanh để đạt được nền kinh tế tích cực với thiên nhiên vào năm 2030.

Cùng với các nhà lãnh đạo toàn cầu, các Nhà vô địch cấp cao về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc đã tham gia các cuộc thảo luận về quản lý bền vững các đại dương, cách quản lý rủi ro vật chất và tài chính, tài trợ cho quá trình chuyển đổi năng lượng và hỗ trợ "Rio Trio", một quan hệ đối tác chiến lược của các chủ tịch của Công ước Rio, UNFCCC COP29 Azerbaijan, CBD16 Colombia và UNCCD COP16 Riyadh.

Năng lượng tái tạo

Liên minh Tiềm năng hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (UNEZA), một sáng kiến được đưa ra tại COP28 dưới sự chỉ đạo của IRENA và các Nhà vô địch cấp cao về khí hậu, đã công bố ý định chung là đầu tư 116 tỷ đô la Mỹ hàng năm cho đến năm 2030 vào lưới điện và năng lượng tái tạo.

Các Nhà vô địch cấp cao về khí hậu và Hội đồng Doanh nghiệp thế giới vì phát triển bền vững đã triệu tập hơn 50 tổ chức liên kết với Đối tác Marrakech, Chương trình nghị sự đột phá và Race to Zero để thảo luận về "Sức mạnh của nhu cầu xanh: Huy động hành động tập thể hướng tới COP29" trong một hội thảo kết hợp. Cuộc họp này được tiếp nối bằng việc ra mắt Báo cáo Chương trình nghị sự đột phá 2024 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, CGIAR và Các nhà vô địch cấp

cao về khí hậu, trước cuộc họp Bộ trưởng Năng lượng Sạch và Đổi mới Sứ mệnh, diễn ra vào tuần này tại Brazil. Nêu bật tiến trình đạt được trong việc khử cacbon cho một số lĩnh vực (điện, hydro, thép, xi măng, đường bộ giao thông, tòa nhà và hệ thống nông sản thực phẩm), báo cáo kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang mức phát thải ròng bằng 0.

Người dân địa phương

Ngài Razan Al Mubarak đồng chủ trì phiên họp “Người dân địa phương tiếp cận trực tiếp nguồn tài chính từ COP28 đến COP30 cùng với Nigar Arpadarai và các nhà lãnh đạo bản địa, củng cố vai trò của cộng đồng địa phương trong việc bảo vệ thiên nhiên và xác định những cách thiết thực để thúc đẩy tài chính khí hậu cho người dân bản địa. Họ đã hợp tác với các nhóm lâm nghiệp, các tổ chức của người dân bản địa, các quỹ phát triển đa phương và các doanh nghiệp để xem xét tiến độ và lập kế hoạch các bước tiếp theo hướng tới COP30 tại Brazil.

Đẩy nhanh tài chính khí hậu

Cải thiện khả năng tiếp cận tài chính khí hậu rộng rãi hơn là chủ đề chính tại CWNYP. Nigar Arpadarai nhấn mạnh rằng "khi chúng ta hướng tới COP29 tại Baku, chúng ta cần thúc đẩy các hành động cụ thể giúp vốn dễ tiếp cận hơn và đảm bảo tài chính khí hậu thúc đẩy cả kết quả công bằng về môi trường và xã hội".

Khi các quốc gia chuẩn bị đệ trình các kế hoạch khí hậu hành động quốc gia (NDC), một phiên tham vấn về đóng góp của khu vực tư nhân cho Đối thoại Sáng kiến Baku về Tài chính, Đầu tư và Thương mại Khí hậu (BICFIT) đã tạo cơ hội để thảo luận về nhu cầu tài chính khí hậu và các chính sách thương mại bổ sung cho NDC để thu hút đầu tư hiệu quả nhất nhằm hỗ trợ hành động khí hậu và phát triển bền vững. Nigar Arpadarai lưu ý:

Sáng kiến Baku về Tài chính, Đầu tư và Thương mại khí hậu nhằm đảm bảo rằng các kế hoạch khí hậu quốc gia đầy tham vọng, có thể đầu tư và thực hiện được sẽ thúc đẩy phát triển bền vững và chúng được hỗ trợ bởi chính sách tài chính, đầu tư và thương mại".

Các bên liên quan cấp địa phương

Các nhà vô địch cấp cao cũng ủng hộ sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa chính quyền cấp quốc gia và cấp địa phương để tích hợp chính quyền địa phương vào các chiến lược khí hậu như một phần của Liên minh đối tác đa cấp tham vọng cao (CHAMP). Các bên liên quan cấp dưới tham gia Race to Zero và Race to Resilience là những đối tác chính trong các nỗ lực khí hậu quốc gia. Trong một cuộc đối thoại cấp cao, các nhà lãnh đạo địa phương đã trình bày các giải pháp, chia sẻ các ví dụ thành công và củng cố cam kết hợp tác.

Baku

Với COP29 tại Baku đang đến gần, sự lãnh đạo mạnh mẽ của các bên phi nhà nước là chìa khóa để tiếp tục huy động hành động mạnh mẽ vì khí hậu.

Nhưng việc các doanh nghiệp, nhà đầu tư, thành phố, lãnh đạo chính phủ và xã hội dân sự đã làm được trình bày tại CWNYP đã nhấn mạnh rằng, trong khi các mục tiêu về khí hậu là toàn cầu, các giải pháp cần phải mang tính địa phương để đảm bảo quá trình chuyển đổi là công bằng, toàn diện và phù hợp với nhu cầu và bối cảnh của khu vực.

(Nguồn: <https://climatechampions.unfccc.int/progress-problem-solving-climate-week-nyc/>)